



ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ในการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาเทศบาล
ตำบลรวมใจพัฒนา จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ประชาชนทราบ
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเสน่ห์ เครือฉนวน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสน่ห์ เครือฉนวน	ประธานสภาเทศบาลฯ	เสน่ห์ เครือฉนวน	
๒	นายทวีศักดิ์ อินแก้ว	รองประธานสภาเทศบาลฯ	ทวีศักดิ์ อินแก้ว	
๓	นายวินิตร สายน้ำเย็น	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	วินิตร สายน้ำเย็น	
๔	นายสมศักดิ์ คำโค	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สมศักดิ์ คำโค	
๕	นายไวยจ เดินแปง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ไวยจ เดินแปง	
๖	นายสุทธิศักดิ์ ศิริกาศ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สุทธิศักดิ์ ศิริกาศ	
๗	นายบุญมี ป็อกบุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	บุญมี ป็อกบุญเรือง	
๘	นายบุญทรง ชุมปวน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	บุญทรง ชุมปวน	
๙	นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สุพรรณเหนือ ยศแผ่น	
๑๐	นายประยงค์ เทพสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ประยงค์ เทพสิงห์	
๑๑	นายณรงค์ ถาฝืน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ณรงค์ ถาฝืน	
๑๒	นายองอาจ ทาอุด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	องอาจ ทาอุด	

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ร้อยตำรวจตรีเดช คำปา	นายกเทศมนตรีฯ	ร.ต.ต.เดช คำปา	
๒	นายสง บั้นเงิน	รองนายกเทศมนตรีฯ	สง บั้นเงิน	
๓	นายเจริญ ตันเพย	รองนายกเทศมนตรีฯ	เจริญ ตันเพย	
๔	นายยืน นาขยัน	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ยืน นาขยัน	
๕	นายบรรทด ภาชนะนนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	บรรทด ภาชนะนนท์	
๖	นายคณศร ปันสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณศร ปันสุวรรณ	
๗	นางจิระนันต์ อินพิรุฑ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	จิระนันต์ อินพิรุฑ	
๘	นายสุทธิพล เทพสิงห์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สุทธิพล เทพสิงห์	
๙	นายบุญส่ง ธงสิบเจ็ด	พนักงานชลประทาน	บุญส่ง ธงสิบเจ็ด	
๑๐	นายปฐม มีทรัพย์	(แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม	ปฐม มีทรัพย์	
๑๑	นายปวิช เครือตา	(แทน) หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม	ปวิช เครือตา	
๑๒	นายอิทธิพล กำอินตา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	อิทธิพล กำอินตา	
๑๓	นายวิรัตน์ อินทรเขียว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	วิรัตน์ อินทรเขียว	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม ประธานสภา ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีจำนวนสมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานสภา

ได้แจ้งว่า เนื่องจาก เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นายสมบุญ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาล ตำบลรวมใจพัฒนา) ไม่อยู่เนื่องจาก เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที่ ๒๐ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทำให้ไม่มีผู้ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้ ซึ่งตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๓ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบ จึงให้ที่ประชุมเสนอชื่อ สมาชิกสภาคนหนึ่ง ที่สมควรได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา(ชั่วคราว) โดยมีผู้รับรอง ๒ คน หากเสนอชื่อสมาชิกสภาเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่า สมาชิกผู้นั้นได้รับเลือกให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา(ชั่วคราว) กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าจำนวนที่กำหนด ให้มีการลงคะแนนโดยวิธีการเขียนชื่อและชื่อสกุล ผู้สมควรได้รับการเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา(ชั่วคราว) และได้เชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อ

นายวินิตร สายน้ำเย็น
สภา เขต ๑
ผู้รับรอง
ประธานสภา

ได้เสนอชื่อ นายสมศักดิ์ คำโค สท.เขต ๑ เป็นผู้สมควรได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา(ชั่วคราว)

มติ

(๑) นายไวพจน์ เดินแปง สท.เขต ๑ และ (๒) นายบุญมี ป็อกบุญเรือง สท. เขต ๑ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเลือกให้ นายสมศักดิ์ คำโค สมาชิกสภา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา(ชั่วคราว) ตามที่นายวินิตร สายน้ำเย็น เสนอ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกให้นายสมศักดิ์ คำโค สมาชิกสภา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา(ชั่วคราว)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

๑.๑ แจ้งประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แจ้งว่า ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ได้ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อขอความเห็นชอบสภาเทศบาล อนุมัติใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ และพิจารณาญัตตอื่นๆ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๒๙๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา ให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานประจำ

จังหวัดพะเยา นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นตามผนวก ง. ข้อ ๑๓ “ การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยประชุมวิสามัญ และการอนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญและการอนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ (มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒)” จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์

นายอำเภอแม่ใจ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๒ แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้มีประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยส่งประกาศฯ ดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ พย ๕๔๓๐๑/ว ๐๒๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แจ้งว่า ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๘ หน้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจสอบและเห็นชอบแล้ว และได้ส่งไปพร้อมหนังสือเรียกประชุมฯ ที่ พย ๕๔๓๐๑/ว ๐๒๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำใดในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อไป ซึ่งไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดเสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงถามมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

- มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ประธานสภาฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมได้แจ้งรายละเอียด เรื่องสำคัญต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- นายกเทศมนตรีฯ ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่อาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ตนได้เข้าร่วมพิธีลงนามใน สัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “ จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใสสะอาด ” โดยกลไกประชารัฐ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๙ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และผู้บริหารขององค์กรทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก
- นายบุญส่ง ธงสิขเจ็ด พงษ์.ชลประทาน ได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ว่าในปัจจุบันมีน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ จำนวน ๒๗ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และคาดว่าในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา เพิ่มเติมอีก ซึ่งก็เป็นการดีที่อ่างเก็บน้ำแม่ปืม จะมีปริมาณน้ำที่มากเพียงพอที่จะสามารถ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในการทำการเพาะปลูกในปีการเกษตรถัดไป
- นายอิทธิพล กำอินตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านป่าดิ่งใต้ ได้รับความเสียหายจากน้ำกักเซาะตลิ่งทำให้บ้านเรือนของประชาชนและถนนในหมู่บ้าน ได้รับความเสียหายจำนวนหลายแห่ง จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
- ประธานสภาฯ ได้แจ้งว่า ในส่วนของพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าดิ่งใต้ ที่ได้รับความเสียหายตามที่ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้รายงานไปแล้วนั้น ในส่วนของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการรายงานผล ความเสียหายดังกล่าวให้อำเภอแม่ใจ รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ใน ระหว่างการดำเนินการ หากผลเป็นประการใดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จะรีบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- มติ ที่ประชุมรับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติพิจารณา
- ๕.๑ ญัตติพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าดิ่ง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าดิ่ง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาท
- ประธานสภาฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
- นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงว่า เนื่องด้วย เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านป่าดิ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าดิ่ง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าดิ่ง จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลตำบลรวมใจ พัฒนา ได้เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านป่าดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าดิ่ง มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จากเดิม ๘๕ คน เป็น ๙๒ คน จึงเสนอโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าดิ่ง (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามหนังสือโรงเรียนบ้านป่าดิ่ง ที่ ศบ ๐๔๐๙๕.๒๐๕ / ๑๔๓

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม)

เนื่องจาก ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้การจ่ายเงินอุดหนุน
จะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณา ต่อไป

นายคณศร ปันสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ได้ชี้แจงว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียน
บ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง
จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน
ดังกล่าว ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าตึง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีฯ จึงได้อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาท ขึ้น แต่เนื่องจาก
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่า การจ่ายเงินอุดหนุนจะกระทำได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว นายกเทศมนตรีฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พิจารณา
อนุมัติต่อไป

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ ..

(๘) เงินอุดหนุน

มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว

ข้อพิจารณา

เนื่องจาก การจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาท
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติ นายกเทศมนตรีฯ จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

- ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาทตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก จึงถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
- ประธานสภาฯ มติที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาทตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่นอมติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาท
- มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕,๗๖๐ บาท
- ๕.๒ ญัตติพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท
- ประธานสภาฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป
- นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา สํารวจรายละเอียด จัดทำแผนผังและประมาณการค่าใช้จ่ายการขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร โดยเฉพาะเวลากลางคืน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายการขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะให้เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ทราบแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท รายละเอียดหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ที่ มท ๕๓๐๗.๔ / พ.ย. ๘๑๖/๕๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาไว้ นายกเทศมนตรีฯ จึงได้อนุมัติให้ออนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท
- เนื่องจาก มาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่าการจ่ายเงินอุดหนุนจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

นายคณศร ปันสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

รายละเอียดมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไว้ และนายกเทศมนตรีฯ จึงได้อนุมัติให้ออนงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่แนบมาพร้อมวาระการประชุมนี้

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ ..

(๘) เงินอุดหนุน

มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

ข้อพิจารณา

เนื่องจาก การจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท เป็นอำนาจเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรีฯ จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท

ข้อเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

นายทวีศักดิ์ อินแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ได้อภิปรายว่า บริเวณพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ว่าอยู่บริเวณถนนสายเพื่อการเกษตรบริเวณหน้าบ้านนายประภาส นาขยัน จนถึงถนนสายหน้าบ้านนางคำ อ้ายติบ ปัจจุบันมีการปลูกสร้างบ้าน และการสัญจร เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นด้วยที่จะขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีระยะทางความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร

- นายวินิตร สายน้ำเย็น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
- ได้อภิปรายว่า บริเวณพื้นที่ขยายเขตในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ว่าอยู่บริเวณถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ที่มีการสัญจรไปมาของประชาชนในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายอำเภอวีระเดช ถึงบริเวณแยกแม่สุก ซึ่งมีระยะทางความยาวประมาณ ๑๓๒ เมตร อย่างหนาแน่น จึงเห็นด้วยที่จะขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว
- ประธานสภาฯ
- ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก จึงถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
- ประธานสภาฯ
- มติที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี เห็นคัดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท
- มติ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๘๖,๕๑๑.๓๐ บาท
- ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
- ๕.๓ ญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล
- ได้เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- ได้แจ้งว่า เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้ โดยเฉพาะการติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมกับการบริหารงานของเทศบาล มีช่องทางที่หลากหลาย ประกอบกับในการประชาคมทุกหมู่บ้านที่ผ่านมาจะพบว่า ประชาชนจำนวนมากไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายประจำหมู่บ้านยังมีข้อจำกัดในการสื่อสาร เช่น เสียงเบา ไม่ได้ยิน การไม่เข้าใจสารของผู้นำชุมชนทำให้ประชาสัมพันธ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เช่น ประภาศวัน เวลา สถานที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ ระบบกระจายเสียงของหมู่บ้านไม่ทั่วถึง และชำรุดบ่อย ซึ่งหมู่บ้านไม่มีงบประมาณซ่อมแซม เป็นต้น ประกอบกับได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประชาสัมพันธ์รูปแบบหอกระจายข่าวไร้สายมีความคล้ายกับระบบวิทยุเอฟเอ็ม ซึ่งเป็นสื่อที่ประชาชนให้ความสนใจฟัง สามารถฟังได้ทุกเวลาทั้งในเวลาที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ และค่อนข้างจะเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าสื่อที่ปรากฏในรูปแบบที่ประชาชนต้อง

อ่านเอาเอง เช่น เอกสาร โปรแกรมไลน์ ฯลฯ และประชาชนบางคน มีข้อจำกัด เช่น ไม่มีเงินซื้อ หรือปัญหาทางสายตา หรืออ่านหนังสือไม่ออก เป็นต้น ดังนั้นการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้มากขึ้นตามเจตนารมณ์ของหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แต่เนื่องจาก ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่ได้ตั้งจ่ายรายการดังกล่าวไว้ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาลฯ ขึ้นรายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณฯ แนบวาระการประชุมนี้ และได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ต่อไป

นายกณศกร ปันสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ได้ชี้แจงว่า บัญชีโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาลฯ มีดังนี้

โอนเพิ่มครั้งนี้ ทั้งสิ้น ๖๓๓,๕๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)	โอนเพิ่มครั้งนี้	๖๓๓,๕๐๐ บาท
งบบุคลากร	โอนเพิ่มครั้งนี้	- บาท
งบดำเนินการ	โอนเพิ่มครั้งนี้	- บาท
งบลงทุน	โอนเพิ่มครั้งนี้	๖๓๓,๕๐๐ บาทแยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (๔๑๐๖๐๐)

ชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ ๖๐๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

ก. ชุดเครื่องส่งกระจายเสียงชนิดใช้ความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ ๑ ชุดๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. เครื่องส่งวิทยุ UHF ๔๒๐.๒๐๐ Mhz กำลังส่ง ๑-๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องจ่ายไฟชุดเครื่องส่ง ๑๒.๐ - ๑๓.๘ V จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องควบคุมการออกอากาศ ระบบ Touch screen จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๕. หูฟังแบบครอบศีรษะ จำนวน ๑ ชุด
๖. ลำโพงมอนิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
๗. แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง จำนวน ๑ ชุด
๘. สายนำสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด
๙. เสาอากาศวิทยุพร้อมสายต่อ จำนวน ๑ ชุด
๑๐. รีโมทควบคุม จำนวน ๑ ชุด
๑๑. โต๊ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด

ข. ชุดเสาส่งสัญญาณ ๑ ชุดๆ ละ ๒๕,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมฐานยึดเสา และยึดสลิง จำนวน ๑ ชุด
๒. แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง จำนวน ๑ ชุด
๓. สายนำสัญญาณ จำนวน ๑ เส้น

ค. ชุดเครื่องรับพร้อมอุปกรณ์ ๗ ชุดๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๒๙,๐๐๐ บาท ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. เครื่องรับ UHF ๔๒๐.๒๐๐ มีซินยางกันน้ำ ๑๐๐ % จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องจ่ายไฟฟ้าเครื่องรับ จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เสาอากาศภาครับพร้อมสายอากาศ จำนวน ๑ ชุด
๔. ลำโพงฮอร์นแบบกลมหรือเหลี่ยม ขนาด ๑๕ นิ้ว ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดอก
๕. แผ่นพีวีซีพร้อมขายึดเสาอากาศภาครับ จำนวน ๑ ชุด

ง. ข้อกำหนดอื่น

๑. สำเนาใบอนุญาตค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๒. สำเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดหามาใช้งานในการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติตามประกาศฯ โดยระบุรายละเอียดหมายเลขเครื่องที่ผ่านการจดทะเบียนจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๓. การพนชื่อเทศบาลและหมายเลขครุภัณฑ์ ตามแบบที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา กำหนด

คุณลักษณะ

ก. ชุดเครื่องส่งกระจายเสียงชนิดใช้ความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. เครื่องส่งวิทยุ UHF ๔๒๐.๒๐๐ Mhz กำลังส่ง ๑ - ๑๐ วัตต์

- ๑.๑ ความถี่ใช้งาน UHF ๔๒๐.๒๐๐ Mhz
- ๑.๒ กำลังส่ง ๑ - ๑๐ วัตต์
- ๑.๓ แรงดันไฟใช้งาน ๑๒.๐ - ๑๓.๘ V
- ๑.๔ มีระบบระบายความร้อนในตัว

๒. เครื่องจ่ายไฟชุดเครื่องส่ง ๑๒.๐ - ๑๓.๘ V

- ๒.๑ ใช้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V แรงดันไฟฟ้า OUTPUT ๑๒.๐ - ๑๓.๘ V
- ๒.๒ มี VOLT MELT และ AMP METER เพื่อตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า
- ๒.๓ สามารถปรับ VOLT ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องส่งเพื่อเพิ่มหรือลดกำลังส่งได้
- ๒.๕ สามารถตั้งค่าตายตัวให้ส่งแรงดันไฟฟ้า ๑๓.๘ V ได้เพื่อมาตรฐานในการออกอากาศ
- ๒.๖ มีระบบระบายความร้อนในตัวเพื่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

๓. เครื่องควบคุมการออกอากาศ ระบบ Touch screen

๓.๑ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมมีเอกสารรับรอง

๓.๒ เป็นระบบส่งคลื่นในรูปแบบผสมสัญญาณ FM เพื่อป้องกันการรบกวน และเพื่อคุณภาพเสียงที่ดี โดยอยู่ในเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำหนด

๓.๓ ใช้การเข้ารหัสแบบ DIGITAL DCS. PRO/DTMF

๓.๔ เป็นระบบ ALL IN ONE เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงาน มีคุณสมบัติใช้งานอยู่ในตัวเดียวกัน ที่มีความสัมพันธ์กับระบบส่งงาน ดังนี้

(๑) มีภาคส่งความถี่ UHF ๔๒๐.๒๐๐ Mhz กำลังส่ง ๑๐ W ในระบบ FM

(๒) ชุดควบคุมการจ่ายไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V เป็น ๑๒.๐ - ๑๓.๘ V

(๓) ระบบควบคุมลูกข่าย โดยแสดงผลตำแหน่งที่หน้าจอ เป็นกลุ่มโดยมีความสัมพันธ์กับระบบโปรแกรมการควบคุม สามารถเปิด-ปิด, เพิ่มเสียง-เบาเสียง ได้โดยอิสระในแต่ละกลุ่ม

(๔) ระบบควบคุมการตั้งเวลาล่วงหน้า เพื่อเปิด-ปิด เครื่องอัตโนมัติได้

(๕) ระบบการบันทึกเสียงก่อนการออกอากาศ

(๖) ระบบสัญญาณเตือนภัย ควบคุมการทำงานได้จากหน้าจอของเครื่อง

(๗) ระบบปรับแต่งเสียงในระบบเครื่องส่ง ได้ทั้งรายเครื่องรับ และหรือทั้งหมดทุกเครื่องรับ

(๘) ระบบเลือกถือความถี่ เครื่องเล่นวิทยุ FM ตั้งเปิด-ปิด อัตโนมัติได้

(๙) เครื่องเล่น MP๓ สามารถเล่นได้จาก USB THUMB DRIVE

(๑๐) ระบบตรวจเช็คตำแหน่งเครื่องรับในเซตรับผิดชอบพร้อมแสดงการทำงานเปิดหรือปิดในแต่ละจุด

(๑๑) ใช้ระบบรีโมทควบคุมการเปิด - ปิด เครื่องส่งได้ เมื่อเครื่องควบคุมชำรุด

(๑๒) สามารถต่อสัญญาณไมโครโฟนได้อย่างน้อย ๒ ช่องสัญญาณ และต่อสัญญาณจาก AUX ได้อย่างน้อย ๒ ช่องสัญญาณ

๔. ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง

๔.๑ ความถี่ตอบสนอง ๔๐Hz - ๑๖ KHz หรือดีกว่า

๔.๒ พร้อมขาตั้งโต๊ะมีความแข็งแรง

๕. หูฟังแบบครอบศีรษะ

๕.๑ เป็นหูครอบฟังศีรษะมีไมโครโฟนในตัว

๕.๒ ความไว ๑๐๕ db ตอบสนองที่ความถี่ ๑๘ Hz - ๒๐ KHz หรือดีกว่า

๖. ลำโพงมอนิเตอร์

๖.๑ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ V

๖.๒ คุณสมบัติอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗. แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง

๗.๑ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๘. สายนำสัญญาณ

๘.๑ สายภายนอกทำด้วยพลาสติกกันสารเคมีและทนต่อสภาวะอากาศ

๙. เสาอากาศวิทยุพร้อมสายต่อ

๙.๑ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐. รีโมทควบคุม

๑๐.๑ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑. โต้ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้

๑๑.๑ โต้ะและเก้าอี้ทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน

๑๑.๒ โต้ะมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

ข. ชุดเสาส่งสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. เสาเหล็กชุบกำปวาไนส์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๑.๑ เสาเหล็กชุบกำปวาไนส์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว กันสนิม ทาสีแดงสลับขาว เพื่อให้มองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจน

๑.๒ ตัวเสามีแผ่นเพลทพร้อมน็อตยึดติดกับฐานปูน เสาซึ่งเชือกสลิงตามความเหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรง จำนวนอย่างน้อย ๓ ชุด

๑.๓ ความสูงเสาไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ติดตั้งระบบสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า

๑.๔ ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง

๑.๕ ฐานยึดสลิงคอนกรีต จำนวนอย่างน้อย ๓ ชุด

๒. แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง

๒.๑ ทำจากอลูมิเนียม ตามหลักวิชาการทำแผงเสาอากาศ

๒.๒ คุณลักษณะอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. สายนำสัญญาณ

๓.๑ สายภายนอกทำด้วยพลาสติกกันสารเคมีและทนต่อสภาวะอากาศ

๓.๒ คุณลักษณะอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ค. ชุดเครื่องรับพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. เครื่องรับ UHF ๔๒๐.๒๐๐ มีซินยางกันน้ำ ๑๐๐ %

๑.๑ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมมีเอกสารรับรอง

๑.๒ เป็นกล่องโลหะฉีดยุติกันน้ำ ร้อยต่อ มีร่องรอบของสำหรับวางยางเพื่อป้องกันน้ำ และความชื้นได้เป็นอย่างดี ๑๐๐ % ป้องกันฝุ่น ป้องกันมดและแมลง เข้าไปทำความเสียหายของแผงวงจรมีความแข็งแรงทนทาน ระบายความร้อนได้ดี

๑.๓ ทำงานที่ความถี่ UHF ๔๒๐.๒๐๐ MHz ในระบบ FM

๑.๔ การเข้ารหัสแบบ DIGITAL DSC. PRO. DTMF ๑/๒

๑.๕ ภาคขยาย ๕๐ W CLASS D

๑.๖ ภาคขยายเสียงเป็นระบบ DIGITAL CLASS D เพื่อประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุดขนาดกำลังขับ ๕๐ W RMS

๑.๗ ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ขนาด ๒๔ VDC หรือ ไฟฟ้า ๒๒๐ VAC มีระบบชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติภายในเครื่องรับ

๑.๘ ควบคุมปรับความดังของเสียงและเปลี่ยนกลุ่ม โชน ได้จากรีโมทคอนโทรล

๑.๙ เปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟฟ้าเลี้ยงเข้ามาภายหลังไฟฟ้าดับและเครื่องยังทำงานค้างอยู่(จำสถานะดั้งเดิมได้แม้ไฟฟ้าดับ)

๑.๑๐ เวลาเปิด-ปิดเครื่องส่งจะไม่มีเสียงสัญญาณรหัสดังออกมา

๑.๑๑ สามารถปรับระดับเสียงเครื่องรับได้โดยใช้รีโมทควบคุมเครื่องรับ

๑.๑๒ ตัวเครื่องรับมีสัญญาณไฟบอกสถานะการทำงานของเครื่อง ได้แก่ สถานะพร้อมที่จะทำงาน สถานะการรับความถี่ สถานะการทำงานของเครื่อง และสถานะการโปรแกรมเครื่อง

๒. เครื่องจ่ายไฟฟ้าเครื่องรับ

๒.๑ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. เสออากาศภาครับพร้อมสายอากาศ

๓.๑ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔. ลำโพงฮอร์นแบบกลมหรือเหลี่ยม ขนาด ๑๕ นิ้ว ๖๐ วัตต์

๔.๑ มีลำโพงฮอร์นแบบกลมหรือเหลี่ยม ขนาด ๑๕ นิ้ว ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดอก

๔.๒ ดอกลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม

๕. แผ่นพีวีซีพร้อมขายึดเสออากาศภาครับ

๕.๑ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายตาม ความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๑ หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๕ (สำนักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)

๕. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ตั้งไว้ ๒๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๒๙,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

กำหนดราคากลางตามมาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๓ หน้า ๑๖๓ ลำดับที่ ๑๖ (สำนักปลัดเทศบาล)

เหตุผลและความจำเป็น ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ตั้งไว้ ๒๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๗๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ ระยะที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทันสมัย ถูกต้อง และเพื่อวิเคราะห์วางแผน และประมวลผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการด้านครุภัณฑ์ โดยให้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อรองรับการใช้งานระบบฯ ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันแล้ว มีความชำรุดและเสื่อมตามสภาพระยะเวลาการใช้งาน และมีสเปคต่ำกว่า แบบที่ ๒ ดังกล่าว หากนำมาใช้งานจะไม่รองรับระบบ จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ที่มีคุณลักษณะหรือสเปคตามที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป

๒.โอนลดครั้งนี้ ทั้งสิ้น ๖๓๓,๕๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

โอนลดครั้งนี้ ๕๖๗,๕๐๐ บาท

งบบุคลากร โอนลดครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๒๒๐๐๐๐)
เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)

(๑) พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๑ อัตรา
ตั้งไว้ ๒,๙๑๒,๒๒๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน
๒,๕๑๒,๒๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (สำนักปลัดเทศบาล)
งบดำเนินการ โอนลดครั้งนี้ ๑๖๗,๕๐๐ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)

๔.ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ
หลังโอน ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (สำนักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(๓๒๐๓๐๐)

๑.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๑๑๔,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๑๔,๕๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน - บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
และการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๔/๔๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ หรือตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (สำนัก
ปลัดเทศบาล)

๗.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพและการมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงานของผู้บริหาร
รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหาร

ทั่วไป (๐๐๑๑๑) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๒ หน้า ๑๕๕ ลำดับที่ ๒ (สำนักปลัดเทศบาล)

๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท้าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป(๐๐๑๑๑) (สำนักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน	โอนลดครั้งนี้	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	โอนลดครั้งนี้	-	บาท

แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

งบบุคลากร	โอนลดครั้งนี้	-	บาท
งบดำเนินการ	โอนลดครั้งนี้	๓๖,๐๐๐	บาท แยกเป็น

ค่าใช้จ่ายสอย (๕๓๒๐๐๐)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐)

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมอพพร.(หลักสูตรการจัดตั้ง) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม อพพร.(หลักสูตรการจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(๐๐๑๐๐) แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๒ หน้า ๑๕๓ ลำดับที่ ๓ (สำนักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน	โอนเพิ่มครั้งนี้	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	โอนเพิ่มครั้งนี้	-	บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

งบบุคลากร	โอนลดครั้งนี้	-	บาท
งบดำเนินการ	โอนลดครั้งนี้	๓๐,๐๐๐	บาท แยกเป็น

ค่าใช้จ่ายสอย (๕๓๒๐๐๐)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตั้งจ่ายตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท ๐๘๐๒/ว๓๔๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒ หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๒ (สำนักปลัดเทศบาล)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมนี้

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๓๒ “ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน..”

ข้อพิจารณา

เนื่องจาก การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล เป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ จึงเสนอสภาเทศบาลรวมใจพัฒนา เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล

ข้อเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายทวิศักดิ์ อินแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ได้อภิปรายว่า ชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้งที่สำนักปลัดเทศบาล เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล มีการติดตั้งทั้งหมดกี่จุด และระยะที่สามารถรับฟังได้คือระยะกี่เมตร

นายกเทศมนตรีฯ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ได้ชี้แจงว่า การติดตั้งจุดกระจายเสียงทั้งหมด ๗ จุด น่าจะเพียงพอ ประกอบมีข้อจำกัดทางงบประมาณ หากจำนวนจุดกระจายเสียงไม่เพียงพอ ประชาชนยังได้ยินไม่ทั่วถึง ก็อาจตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาจุดกระจายเสียงเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีระบบรองรับการเพิ่มจำนวนจุดกระจายเสียงไว้แล้ว และระยะทางการได้ยินเสียงประมาณ ๒๐๐ เมตร

นายกเทศมนตรีฯ

ได้แจ้งว่า จุดที่จะติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงของผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่บ้านและสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่เข้าร่วมสำรวจอีกครั้ง

ประธานสภาฯ

ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติพิจารณาการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดอภิปรายญัตติดังกล่าวอีก

ประธานสภา
มติ

จึงถามมติที่ประชุมว่า จะอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล

ประธานสภา
นายกเทศมนตรีฯ

๕.๔ ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบประมาณตามระเบียบวาระที่ ๕.๓)
ได้เชิญ นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา ต่อไป
ได้ชี้แจงว่า ตามที่ สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก การอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓ สำนักปลัดเทศบาล รายการโอนงบประมาณดังกล่าว อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ ครุภัณฑ์ ๒ รายการ คือ ๑. ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐๔,๕๐๐ บาท และ ๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๖๓๓,๕๐๐ บาท เนื่องจาก คาดว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในการจัดหาครุภัณฑ์ชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง และค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) เพราะใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน รายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือไม่เกิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ต่อไป

นายกณศร ปันสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ได้ชี้แจงว่า

ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ

จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ ดำเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ”

ข้อพิจารณา

เนื่องจาก พิจารณาอนุมัติให้กันเงิน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑. ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกล ไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐๔,๕๐๐ บาท และ ๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๖๓๓,๕๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอำนาจของสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ จึงเสนอสภาเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงิน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑. ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกล ไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐๔,๕๐๐ บาท และ ๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๖๓๓,๕๐๐ บาท เพื่อไปเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานสภาฯ

ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบประมาณตามระเบียบวาระที่ ๕.๓) ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดอภิปรายญัตติดังกล่าวอีก จึงถามมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑. ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกล ไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐๔,๕๐๐ บาท และ ๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๖๓๓,๕๐๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑. ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกล ไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐๔,๕๐๐ บาท และ ๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑. ค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกล ไร้สายอัตโนมัติ

พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐๔,๕๐๐ บาท และ ๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่
นายองอาจ ทาอุด ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ถนนสายเพื่อการเกษตร (สายสันป่าแดง) เป็นหลุมเป็นบ่อ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เป็นจำนวนมาก จึงอยากสอบถามว่าขณะนี้เทศบาลฯ มีหินคลุกเหลืออยู่หรือไม่
นายวินิตร์ สายน้ำเย็น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองโป่ง) ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในการขุดลอกเมื่อไม่นานมานี้ ขณะนี้มีฝนตกเป็นจำนวนมากทำให้น้ำในลำเหมืองมีปริมาณ


ที่เพิ่มมากขึ้น และสึบเนื่องจากท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็ก ทำให้ระบายน้ำไม่ทันจำนวน
๔ จุด จึงแจ้งประสานกองช่างหากมีการสำรวจพื้นที่ครั้งต่อไปขอให้ไปสำรวจลำเหมือง
ดังกล่าวอีกครั้ง

นายบุญมี ป็อกบุญเรือง ได้เสนอที่ประชุมว่า ในขณะนี้ถนนสายเพื่อการเกษตรบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ หมู่ที่ ๗ ก็มีน้ำไหลขึ้นมาท่วมเป็นจำนวนมาก สึบเนื่องจากท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็ก ขอให้
เทศบาลฯพิจารณาแก้ไข ต่อไป

นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงว่า ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ทำหนังสือแจ้งมายัง
เทศบาลฯ เพื่อที่ทางเทศบาลฯ จะได้ดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากงบประมาณในส่วนของ
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในส่วนนี้อยู่แล้ว
จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประธานสภา ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่อง
อื่นๆ อีก จึงขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ


(นางจิระนันต์ อินพิรด)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ

(นายคณศร ปันสุวรรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ

(นายสมศักดิ์ คำโค)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (ชั่วคราว)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ อังคาร ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภา ดังกล่าว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ คำโค)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายไผ่ พง เตินแปง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายสุทธิศักดิ์ ศิริกาศ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายบุญมี ป็อกบุญเรือง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๒

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายองอาจ ทาอุด)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๒

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นายณรงค์ ถาฝัน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๒

สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ในการประชุมสภา สมัย วิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ อังคาร ที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองการประชุม

(นายเสน่ห์ เครือฉนวน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา